




ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวณิชาพัฒน์ สุพล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๔๐)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  
(นายประพาศน์ ธีระกิจสุทัศน์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวณิชชาพัฒน์ สุกพล  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</li> <li>- อายุราชการ ๑๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๘)</li> <li>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๓ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๘)</li> <li>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๘)</li> <li>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๐๙๕๑๙๓</li> </ul>
<p><b>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๔</li> </ul>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวณิชาพัฒน์ สุพล  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๔๐)

สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

ให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โดยรับผู้ป่วยไว้ในความดูแลวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ HN = ๑๒๑๙๒/๕๔ AN = ๒๑๐/๕๕ ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลด้วยอาการเป็นลม หหมดสติ เรียกไม่รู้สีกตัว E๑V๑M๑ รูม่านตาขนาด ๓ มิลลิเมตร (pupil ๓ mm.) รูม่านตาดตอบสนองต่อแสงทั้งสองข้าง (RTLBE) เป็นมา ๕ นาที ชักประวัติผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง รักษาต่อเนื่อง วัดความดันโลหิต ๑๓๘/๖๗ มิลลิเมตรปรอท ซีพีจร ๗๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงได้ ๙๘ % วัดระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (Low) แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) ให้ ๕๐ % glucose ๕๐ ml. เข้าทางหลอดเลือดดำ ให้น้ำเกลือ ๑๐ % D/N/๒ ๑๐๐๐ ml. rate ๑๐๐ ml./hr. หลังจากนั้น ๑๐ นาที เจาะเลือดวัดระดับน้ำตาลในเลือดซ้ำได้ ๑๘๕ mg/dl ระดับความรู้สึกตัว E๔V๑M๑ pupil ๓ mm. RTLBE ดูแลให้การพยาบาลโดยให้สารน้ำตามแผนการรักษา วัดระดับน้ำตาลเป็นระยะรายงานแพทย์เมื่อพบการเปลี่ยนแปลง ผลการดูแลผู้ป่วยปลอดภัย ไม่พบภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำซ้ำขณะนอนโรงพยาบาล สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล สอนผู้ป่วยถึงวิธีการใช้ยา การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ นำความรู้มาเผยแพร่แก่บุคลากร พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

๒. ได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนากระบวนการพยาบาลกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ชื่อข้อเสนอ คู่มือในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือดสามารถดูแลตนเองได้

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ HbA<sub>1c</sub> < ๗ %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. พยาบาลสามารถให้คำแนะนำในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด ที่เป็นแนวทางเดียวกัน
๒. ผู้ป่วยและญาติสามารถใช้ประโยชน์จากคู่มือในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อศึกษาหาความรู้ในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง